

11. รายการระหว่างกัน
11.1 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และ บริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 สามารถสรุปได้ดังนี้

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56		
1. บริษัท เอส.ไอ. พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ("S.I. Property") (ประกอบธุรกิจ ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์)	<ul style="list-style-type: none"> มีกรรมการร่วมกัน 4 ท่าน ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> (1) นายณัฐบัญญัติ ศิริวิริยะกุล (2) นางศิริรักษ์ ศิริวิริยะกุล (3) นายปรีชา อรรถวิภังษ์ (4) นางสาวฉวีฉิ่ง มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นใน S.I. Property 	<u>ค่าเช่าสำนักงานและค่าบริการที่เกี่ยวข้อง</u> S.I. Property ปล่อยเช่าสำนักงานขนาด 245.0 และ 444.2 ตารางเมตร ที่อาคาร ลิเบอร์ตี้ พลาซ่า ชั้น 11 ซอยทองหล่อ ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ รวมทั้งเก็บค่าบริการส่วนกลาง และค่าไฟฟ้า และค่าบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ TIS <u>ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</u> เป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายด้านค่าบริการส่วนกลางอาคาร <u>ลูกหนี้เงินประกันค่าเช่าสำนักงาน</u> เป็นเงินประกันการเช่าสำนักงาน	2,092,105.90		<ul style="list-style-type: none"> S.I. Property เป็นเจ้าของสำนักงานขนาด 245.0 ตารางเมตร และ 444.2 ตารางเมตร ที่อาคาร ลิเบอร์ตี้ พลาซ่า ชั้น 11 ซอยทองหล่อ ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โดยคิดค่าเช่า และบริการประมาณ 230 บาทต่อตารางเมตร ทั้งนี้ราคา และเงื่อนไขการปล่อยเช่าเป็นไปตามราคา และเงื่อนไขการปล่อยเช่าตลาด
			605.00		
			398,758.00		
2. บริษัท น้ำตาล เอกผล จำกัด ("APS") (ณ ปัจจุบัน ประกอบธุรกิจ ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์)	<ul style="list-style-type: none"> มีกรรมการร่วมกัน 6 ท่าน ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> (1) นายสุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล (2) นายอภิชาติ นุชประยูร (3) นายณัฐบัญญัติ ศิริวิริยะกุล (4) นางจรรรัตน์ วิภาตะกลัด (5) นายมนตรี เล็กวิจิตรธาดา (6) นายบุญชัย นุชประยูร 	<u>ค่าเช่าสำนักงาน และค่าบริการที่เกี่ยวข้อง</u> APS ปล่อยเช่าสำนักงาน ชั้น 3, 4, 6, 7 และ 5 (บางส่วน) ของอาคารเลขที่ 92 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯให้แก่ บริษัทฯ TIS EPC และ EPPCO และปล่อยเช่าสำนักงาน ชั้น 9, 10, และ 11 ของอาคารเลขที่ 133 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯให้แก่ บริษัทฯ EPC และ	11,431,952.05		<ul style="list-style-type: none"> APS เป็นเจ้าของสำนักงาน และได้ดำเนินการปล่อยเช่าสำนักงานดังกล่าวให้แก่ กลุ่มบริษัทฯ โดยคิดค่าเช่าประมาณ 180 – 230 บาทต่อตารางเมตร ทั้งนี้ ค่าเช่า และเงื่อนไขการเช่าเป็นไปตามค่าเช่า และเงื่อนไขการเช่าตลาด

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56		
ยี่เป็นหลัก)	<ul style="list-style-type: none"> มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นใน APS 	EPPCO <u>ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</u> เป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายด้านค่าเช่าและค่าบริการที่ เกี่ยวข้อง <u>ลูกหนี้เงินประกันค่าเช่าสำนักงาน</u> เป็นเงินประกันการเช่าสำนักงาน	96,837.33 2,744,751.00		
3. บริษัท ทศน์ ไทยธุรกิจ จำกัด ("TT") (ประกอบธุรกิจ ปมน้ำมัน)	<ul style="list-style-type: none"> มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นใน TT 	<u>ซื้อน้ำมัน</u> TT ขายน้ำมันให้แก่ บริษัทฯ TIS EPC และ EPPCO	210,270,066.01	TT ขายน้ำมันผ่านปมที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับโรงงานของกลุ่ม บริษัทฯ โดยราคา และเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคา และเงื่อนไข การค้าตลาด	
		<u>เจ้าหนี้การค้า</u> เป็นเจ้าหนี้การค้าจากการที่บริษัทฯ TIS EPC และ EPPCO ซื้อน้ำมันจาก TT	23,186,503.15		
		<u>ซื้อยางรถยนต์</u> TT ขยายางรถยนต์ให้แก่ บริษัทฯ และ TIS	2,567,636.44		
		<u>เจ้าหนี้การค้า</u> เป็นเจ้าหนี้การค้าจากการที่บริษัทฯ TIS ซื้อยางรถยนต์ จาก TT	508,230.00	TT ขยายางรถยนต์ให้แก่รถยนต์ของกลุ่มบริษัทฯ โดยราคา และ เงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคา และเงื่อนไขการค้าตลาด	

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56	
		รายได้ค่าเช่าที่ดิน บริษัทฯ และ TIS ปล่อยเช่าที่ดินบริเวณใกล้เคียงกับโรงงาน เนื้อที่ 5 ไร่ ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองโพ อำเภอตากสิน จังหวัดนครสวรรค์ และเนื้อที่ 4 ไร่ 9 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ตำบลคิ่งตะเพา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อให้ TT ดำเนินกิจการป้อนน้ำมันบนที่ดินดังกล่าว เจ้าหนี้อื่น บริษัทฯ และ TIS รับค่าเช่าที่ดินล่วงหน้า	119,999.36	<ul style="list-style-type: none"> TT ดำเนินกิจการป้อนน้ำมันในที่ดินของบริษัทฯ และ TIS โดยราคาและเงื่อนไขการเช่าเป็นราคา และเงื่อนไขการเช่าที่ต่ำกว่าตลาด อย่างไรก็ดี ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 บริษัทฯ และ TIS ได้ดำเนินการทำสัญญาเช่าระยะยาวกับ TT โดยค่าเช่าที่ดินทั้ง 2 ฝั่งจะเท่ากับ 60,000 บาทต่อปี ต่อฝั่ง และจะเพิ่มขึ้นตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราผู้บริโภครวมไปเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี นับแต่ปี พ.ศ. 2550 - 2554 โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุทั้งสิ้น 30 ปี
		รายได้จากการขายวัสดุ บริษัทฯ และ TIS ขายวัสดุให้ TT	6,737.16	
		ลูกหนี้อื่น บริษัทฯ ค้างรับค่าวัสดุ	3,105.14	
4. บริษัท ที.ไอ. เอส. เอส. จำกัด ("TISS") (ประกอบธุรกิจส่งออกน้ำตาลทราย)	<ul style="list-style-type: none"> มีกรรมการร่วมกัน 6 ท่าน ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> (1) นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล (2) นายณัฐบัญญัติ ศิริวิริยะกุล (3) นายบุญชัย นุชประยูร (4) นายสุพจน์ หวังปริดาเลิศกุล (5) นายมนตรี เล็กวิจิตรธาดา (6) นายอภิชาติ นุชประยูร มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นใน TISS 	ค่าบริการเพื่อส่งออก TISS เป็นบริษัทที่ดำเนินการส่งออกน้ำตาลทรายให้แก่บริษัทฯ และ TIS โดยรายการดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นค่าธรรมเนียมในการเป็นตัวแทนส่งออกค่าธรรมเนียมในการเป็นตัวแทนการซื้อขายเครื่องมือทางการเงิน และค่าดำเนินการเอกสารต่างๆในการส่งออกและพิธีการทางศุลกากร	28,819,769.82	<ul style="list-style-type: none"> เนื่องจาก พรบ. อ้อยและน้ำตาล กำหนดว่าโรงงานน้ำตาลทรายไม่สามารถส่งออกน้ำตาลทรายด้วยตนเองได้ กลุ่มบริษัทฯ จึงต้องดำเนินการส่งออกผ่านบริษัทส่งออก ซึ่ง ณ ปัจจุบันหนึ่งในบริษัทส่งออกที่บริษัทฯ ใช้บริการคือ TISS สำหรับการส่งออกน้ำตาลทรายนั้น กลุ่มบริษัทฯ จะเป็นผู้ติดต่อลูกค้าโดยตรง โดย TISS จะเป็นเพียงผู้ดำเนินการจัดการสินค้าและดำเนินการเอกสารสำหรับการส่งออกเท่านั้น ราคา ค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขการค้าที่กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการผ่าน TISS เป็นไปตามราคา ค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขการค้าตลาด
		ลูกหนี้อื่น ค่าธรรมเนียมในการส่งออกโควตา ข. ที่ TISS ต้องจ่ายให้ อนท.	26,144.11	

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56	
				ส่งออกให้แก่ลูกค้าต่างประเทศ • ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมที่กลุ่มบริษัทฯ ต้องจ่ายให้กับ อนท. เป็นไปตามราคา ค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขการค้าตลาด
		เงินกู้ยืมเพื่อการส่งออก (Packing Credit) <ul style="list-style-type: none"> บริษัท และ TIS กู้ยืมเงินระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดอกเบี้ยจ่าย ดอกเบี้ยค้างจ่าย 	968,325,000.00 134,805,383.03 695,398.98	• TISS เป็นผู้เข้าทำสัญญาสินเชื่อเพื่อการส่งออกกับธนาคารพาณิชย์ให้แก่ บริษัทฯ และ TIS ในนามของ TISS เพื่อรับการสนับสนุนทางการเงิน (Packing Credit) • TISS จะโอนเงินที่ได้รับตามวงเงินสินเชื่อเพื่อการส่งออกจากธนาคารพาณิชย์ให้แก่ บริษัทฯ และ TIS โดยบริษัทฯ และ TIS ออกตัวสัญญาใช้เงินให้แก่ TISS เพื่อเป็นหลักฐานการรับเงิน โดยอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ และ TIS จ่ายให้ TISS ตามตัวสัญญาใช้เงินเป็นอัตราเดียวกับอัตราดอกเบี้ยที่ TISS จ่ายให้กับธนาคารพาณิชย์
5. บริษัทสยาม พี. พี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ("Siam PP") (ประกอบธุรกิจผลิต และจำหน่ายปูนขาว)	<ul style="list-style-type: none"> มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่านคือนายณัฐบัญญัติ ศิริวิริยะกุล บริษัทที่เกี่ยวข้องกันคือหุ้นใน Siam PP 	การขายปูนขาว Siam PP ขายปูนขาว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุดิบในการผลิตน้ำตาลทราย และเยื่อกระดาษ ให้แก่บริษัทฯ และ EPPCO เจ้าหนี้การค้า เป็นเจ้าหนี้การค้าจากการที่บริษัทฯ และ EPPCO ซื้อปูนขาวจาก Siam PP	125,827,527.47 17,204,130.03	• Siam PP มีการขายปูนขาวให้แก่ บริษัทฯ และ EPPCO โดยราคาและเงื่อนไขการค้า เป็นไปตามนโยบายภายในของกลุ่มบริษัทฯ • อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2556 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบก่อนการแปรสภาพของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 และเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการก่อนการแปรสภาพของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 ได้มีมติอนุมัติซื้อจัดซื้อจัดจ้าง โดยในการทำการรายการระหว่างบริษัทฯ และ Siam PP จะต้องมีการค้า และเงื่อนไขการค้าที่เป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด • คู่มีจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวมีผลบังคับใช้ทันที
6. บริษัทร่วมกิจ อ่างทอง คลังสินค้า จำกัด ("ร่วม)	<ul style="list-style-type: none"> มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นางดารัตน์ วิภาตะกลัด (2) นายณัฐบัญญัติ ศิริวิริยะกุล (3) นายอภิชาติ นุชประยูร 	ค่าบริการฝากสินค้า ร่วมกิจมีคลังสินค้าจำนวน 3 แห่ง ตั้งอยู่ที่ (1) ตำบลหนองโพ อำเภอตากถ้ำ จังหวัดนครสวรรค์ (2) ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัด อ่างทอง และ (3) ตำบล	84,004,809.02	• กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการเช่าคลังสินค้าเพื่อเก็บน้ำตาลทรายจากร่วมกิจ โดยราคา และเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคา และเงื่อนไขการค้าตลาด

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56	
กิจ") (ประกอบธุรกิจ ให้ เซา คลังสินค้า)	<ul style="list-style-type: none"> มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นใน ร่วมกิจ 	ปลากด อำเภอป่าโมก จังหวัด อ่างทอง โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ และ TIS ดำเนินการเช่าคลังสินค้าดังกล่าวจาก ร่วมกิจ <u>ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</u> เป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจากการที่บริษัทฯ และ TIS เช่าคลังสินค้าของร่วมกิจ	7,493,931.08	<ul style="list-style-type: none"> อย่างไรก็ดี ร่วมกิจมีคลังสินค้าแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองโพ อำเภอตากาลี จังหวัดนครสวรรค์โดยพื้นที่ของคลังสินค้านี้ดังกล่าวเป็นที่ดินของบริษัทฯ ซึ่งร่วมกิจได้ดำเนินการเช่ามาตามสัญญาระยะยาว ดังนั้นเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการซื้อคลังสินค้าดังกล่าวจากร่วมกิจ ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ราคาของการซื้อขายดังกล่าวคือ 69,000,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาประเมินที่ได้รับการประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ คือ บริษัทไนท์แฟรงค์ชาร์เตอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
		<u>ค่าบริการในการส่งสินค้า</u> นอกจากการปล่อยเช่าคลังสินค้าแล้ว ร่วมกิจยังได้ให้บริการแก่บริษัทฯ และ TIS ในการจัดส่งสินค้าจากคลังสินค้าของร่วมกิจอีกด้วย <u>ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</u> เป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจากการที่บริษัทฯ และ TIS ใช้บริการร่วมกิจในการจัดส่งสินค้าจากคลังสินค้าของร่วมกิจ	139,335,590.82	<ul style="list-style-type: none"> ร่วมกิจให้บริการจัดส่งสินค้าแก่กลุ่มบริษัทฯ โดยราคา และเงื่อนไขทางการค้าเป็นไปตามราคา และเงื่อนไขทางการค้าตลาด
		<u>รายได้อื่น</u> เป็นเงินชดเชยความเสียหายของบรรจุภัณฑ์ที่เกิดขึ้นระหว่างฝากสินค้า	26,000.00	<ul style="list-style-type: none"> TIS ได้รับเงินชดเชยความเสียหายของบรรจุภัณฑ์ที่เกิดขึ้นระหว่างฝากสินค้าจากร่วมกิจ โดยเงินชดเชยที่ TIS ได้รับเป็นจำนวนเท่ากับค่าเสียหายที่ TIS จ่ายให้กับลูกค้า

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56		
7. บริษัท ร่วมทุน คลังสินค้า นครสวรรค์ จำกัด (“ร่วม ทุน”) (ประกอบธุรกิจ ให้เช่า คลังสินค้า)	<ul style="list-style-type: none"> • มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล • มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นในร่วมทุน 	<u>ค่าบริการฝากสินค้า</u> ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ และ TIS ดำเนินการเช่าคลังสินค้าจากร่วมทุน <u>ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</u> เป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจากการที่บริษัทฯ และ TIS เช่าคลังสินค้าของร่วมทุน	21,372,166.87		<ul style="list-style-type: none"> • กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการเช่าคลังสินค้าเพื่อเก็บน้ำตาลทรายจากร่วมทุน โดยราคา และเงื่อนไขการเช่าเป็นไปตามราคา และเงื่อนไขการเช่าตลาด
		<u>ค่าบริการในการส่งสินค้า</u> นอกจากการปล่อยเช่าคลังสินค้าแล้ว ร่วมทุนยังได้ให้บริการแก่บริษัทฯ และ TIS ในการจัดส่งสินค้าจากคลังสินค้าของร่วมทุนอีกด้วย <u>ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</u> เป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจากการที่บริษัทฯ และ TIS ใช้บริการร่วมกิจในการจัดส่งสินค้าจากคลังสินค้าของร่วมทุน	14,143,759.10		
			1,320,855.72		
8. บริษัท เค.ที.เอส. อินดัสตรี จำกัด (“KTISI”) (ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและงานด้านวิศวกรรม)	<ul style="list-style-type: none"> • มีกรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ 1 ท่านใน KTISI เป็นผู้มีส่วนควบคุม ในบริษัทฯ กล่าวคือ นายพงศ์ภพ ภพวิภาค 	<u>ค่าบริการ และค่าอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาโรงงาน</u> บริษัทฯ TIS EPC และ EPPCO ได้จัดจ้าง KTISI ในการซ่อมบำรุงโรงงานของกลุ่มบริษัทฯ โดยส่วนใหญ่เป็นค่าบริการ ค่าเครื่องจักรอุปกรณ์และค่าอะไหล่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาดังกล่าว <u>รายได้ค่าวัสดุ</u> เป็นค่าวัสดุ ลวดเชื่อม และแก๊สที่ บริษัทฯ TIS EPPCO	190,000.00		<ul style="list-style-type: none"> • กลุ่มบริษัทฯ จัดจ้าง KTISI ในการดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องจักรของโรงงานโดยการจ้างซ่อมบำรุง กลุ่มบริษัทฯ จะมีการประเมินขอบเขตการทำงาน และดำเนินการเปรียบเทียบราคากับบริษัทซ่อมบำรุงต่างๆ ซึ่งในงานที่ KTISI ได้รับการจัดจ้างนั้น KTISI เสนอราคาที่ดีที่สุด และเงื่อนไขการค้ำที่เทียบเท่าเงื่อนไขการค้ำตลาด • ในกรณีนี้ บริษัทฯ ได้ขายวัสดุ ลวดเชื่อม และแก๊สให้แก่ KTISI เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาโรงงานของกลุ่มบริษัทฯ โดยใช้ราคาทุนบวกกำไรประมาณร้อยละ 7.0 ทั้งนี้ ในการดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาโรงงานของกลุ่มบริษัทฯ จะมีการขายวัสดุ ลวดเชื่อม และแก๊สให้แก่ผู้รับเหมาทุกราย โดยมีนโยบายชัดเจนว่า บริษัทฯ จะใช้ราคา

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56	
		และ EPC ได้ขายให้		<p>ทุนบวกกำไรประมาณร้อยละ 7.0 เช่นเดียวกับ KTIS</p> <ul style="list-style-type: none"> ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบก่อนการแปรสภาพของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556 และที่ประชุมคณะกรรมการก่อนการแปรสภาพของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556 ได้มีมติอนุมัติคู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง โดยในคู่มือดังกล่าวได้กำหนดว่าหากมีการจัดจ้างการซ่อมบำรุง กลุ่มบริษัทจะต้องดำเนินการประกาศ TOR เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทที่จะรับจ้างในการซ่อมบำรุง โดยกลุ่มบริษัทมีคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคุณสมบัติทางด้านเทคนิครวมทั้งเงื่อนไขทางการค้า และราคาของผู้เข้ารับการประกวด ทั้งนี้ หากผู้ชนะการประกวดราคาเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท รายการดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนที่กลุ่มบริษัท จะสามารถดำเนินการจัดจ้างกับบริษัทดังกล่าวได้ ทั้งนี้คู่มือดังกล่าวมีผลบังคับใช้ทันที
		<p>สินทรัพย์โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล</p> <p>KTBP ได้มีการจัดจ้างแรงงานเพื่อประกอบติดตั้งเครื่องจักรจาก KTIS ในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกำลังการผลิต 60 เมกะวัตต์ มูลค่ารวมกันทั้งสิ้น 50,000,000 บาท ทั้งนี้ KTBP ได้เริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2556</p>	24,030,000.00	<ul style="list-style-type: none"> KTBP จัดจ้างแรงงานเพื่อประกอบติดตั้งเครื่องจักรจาก KTIS ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล โดยราคา และเงื่อนไขทางการค้าเป็นไปตามนโยบายภายในของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงต้นทุนของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ดังกล่าวแล้ว และเห็นว่าราคาที่ บริษัทฯ ได้จัดจ้าง KTIS นั้น ไม่ได้แพงไปกว่าราคาในการก่อสร้าง โรงไฟฟ้าลักษณะเดียวกันกับโรงไฟฟ้าของ KTBP ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบก่อนการแปรสภาพของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556 และที่ประชุมคณะกรรมการก่อนการแปรสภาพของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556 ได้มีมติอนุมัติคู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง โดยในคู่มือดังกล่าวได้กำหนดว่าหากมีการจัดจ้างการซ่อมบำรุง

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56		
					กลุ่มบริษัทฯ จะต้องดำเนินการประกาศ TOR เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทที่จะรับจ้างในการซ่อมบำรุง โดยกลุ่มบริษัทฯ มีคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคุณสมบัติทางด้านเทคนิครวมทั้งเงื่อนไขทางการค้า และราคาของผู้เข้ารับการประกวด ทั้งนี้ หากผู้ชนะการประกวดราคาเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ รายการดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนที่กลุ่มบริษัทฯ จะสามารถดำเนินการจัดจ้างกับบริษัทดังกล่าวได้
		<u>ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม</u> <ul style="list-style-type: none"> ดอกเบี้ยรับ 	244,187.84		<ul style="list-style-type: none"> KTBP ปลอยกู้ให้แก่ KTIS เพื่อสนับสนุนกิจการของ KTIS โดยคิดอัตราดอกเบี้ยประมาณร้อยละ MLR – 1.875 ต่อปี อย่างไรก็ดี ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2556 KTIS ได้ชำระเงินกู้ดังกล่าวแล้ว และกลุ่มบริษัทฯ จะดำเนินการไม่ให้มีรายการดังกล่าวอีกในอนาคต
		<u>ค่าสินค้าอื่น</u> <ul style="list-style-type: none"> EPPCO ซื้อวัสดุโรงงานจาก KTIS <u>ลูกหนี้การค้า</u> <ul style="list-style-type: none"> เป็นลูกหนี้จากการที่ EPPCO รับจ้างทำ Steam Transformer ให้ KTIS 	171,652.00	2,140,000.00	<ul style="list-style-type: none"> EPPCO ได้มีการซื้อวัสดุ ซึ่งเป็นวัสดุโรงงานคงเหลือจาก KTIS โดยราคา และเงื่อนไขการค้า เป็นไปตามราคา และเงื่อนไขการค้าตลาด KTIS จัดจ้างแรงงาน EPPCO ในการทำอุปกรณ์ Steam Transformer ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล KTBP โดยราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด
9. บริษัท ไทย วิษณุ นครสวรรค์ จำกัด (“ไทย วิษณุ”) (ประกอบธุรกิจ)	<ul style="list-style-type: none"> มีกรรมการร่วมกัน 6 ท่านได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> (1) นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล (2) นางดารัตน์ วิภาตะกลัด (3) นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล (4) นายณัฐบัญญัติ ศิริวิริยะกุล 	<u>ค่าเช่าโรงแรม</u> ไทยวิษณุเป็นเจ้าของโรงแรมแกรนด์วิษณุ พลาซ่า ซึ่งตั้งอยู่ที่ 26-28 ถนน อรรถกวี อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยบริษัทฯ และ TIS ได้มีการเช่าโรงแรมของไทยวิษณุ เป็นครั้งคราว	498,948.57		กลุ่มบริษัทฯ มีการเช่าโรงแรมจากไทยวิษณุ โดยราคา และเงื่อนไขการเช่าห้องโรงแรมเป็นไปตาม ราคา และเงื่อนไขการเช่าห้องโรงแรมที่ไทยวิษณุปล่อยให้แก่บุคคลภายนอก

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56	
โรงแรม)	(5) นายสุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล (6) นายบุญชัย นุชประยูร • มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นใน ไทยวิษณุ	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายจากการที่บริษัท และ TIS เช่า โรงแรมของไทยวิษณุ	27,800.00	
10. บริษัทเวคม์ วิษณุ จำกัด (“เวคม์วิษณุ”)	• มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่านคือนาย สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล • บริษัท ไทยวิษณุนครสวรรค์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง กันถือหุ้นร้อยละ 99.0	ค่าเช่าหอพักพนักงาน เวคม์วิษณุเป็นเจ้าของหอพักตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นหอพักที่อยู่ บริเวณใกล้กับโรงงานของ EPC และ EPPCO โดย EPC และ EPPCO ดำเนินการเช่าหอพักสำหรับ พนักงานจากเวคม์วิษณุ ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายที่ EPC และ EPPCO เช่าหอพัก สำหรับพนักงานจากเวคม์วิษณุ	4,759,961.52 771,040.00	• กลุ่มบริษัท มีการเช่าหอพักพนักงานจากเวคม์วิษณุ โดยราคาใน การปล่อยเช่าประมาณห้องละ 3,529.4 บาทต่อเดือน ซึ่งหากคิด เป็นผลตอบแทนเทียบกับทรัพย์สินของเวคม์วิษณุแล้ว อยู่ในเกณฑ์ ที่ไม่สูงไปกว่าบริษัทอื่นในตลาดเช่าหอพักทั่วไป
11. บริษัท นิวไทย เอกลักษณ์ จำกัด (“NTIS”) (ประกอบธุรกิจ ซื้อขายสินค้า ทั่วไป)	• มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ (1) นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล (2) นายณัฐบัญญัติ ศิริวิริยะกุล • มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นใน NTIS	ค้ำสินค้าอื่น ๆ TIS ซื้อสินค้า และอุปกรณ์โรงงานจาก NTIS	12,882,579.50	• TIS ซื้อสินค้า และอุปกรณ์โรงงานจาก NTIS โดยราคาเป็นราคา ทุนที่ NTIS ซื้อจากผู้ขายบวกค่าดำเนินการเล็กน้อย และมีเงื่อนไข การค้าเท่ากับเงื่อนไขการค้าที่ผู้ขาย ขายให้แก่ NTIS ทุกประการ • อย่างไรก็ดี ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 กลุ่มบริษัท ได้ ดำเนินการไม่ให้มีการซื้อขายสินค้าอื่น ๆ กับ NTIS อีกต่อไป • ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า และอุปกรณ์โรงงานจาก NTIS สำหรับบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เป็นค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นจากสัญญาที่ TIS ทำไว้กับ NTIS ก่อนปี พ.ศ. 2556
12. บริษัท เค.ที. เอส.เอ็นเตอร์ ไพรส์แอนด์ เท รดดิ้งจำกัด (“KTSE”)	มีกรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ 1 ท่าน ใน KTSEเป็นผู้มีอำนาจควบคุม ใน บริษัทฯ กล่าวคือ นายพงศ์ภพ ภพ วิภาค	สินทรัพย์โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล KTBP ได้มีการจัดซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ์จาก KTSE ในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกำลังการ ผลิต 60 เมกะวัตต์ มูลค่ารวมกันทั้งสิ้น 421,524,889 บาท โดยได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในไตรมาสที่ 4	306,805,000.00	• KTBP จัดจ้าง KTSE ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล โดย ราคา และเงื่อนไขทางการค้าเป็นไปตามนโยบายภายในของกลุ่ม บริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงต้นทุนของโครงการโรงไฟฟ้า พลังงานชีวมวล ดังกล่าวแล้ว และเห็นว่าราคาที่ บริษัทฯ ได้จัดจ้าง

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56	
		ปี พ.ศ. 2556 <u>เจ้าหน้าที่การค้า</u> เป็นคำรับประกันผลงานจากการจัดซื้อเครื่องจักร และ อุปกรณ์จาก KTSE ในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีว มวล ขนาดกำลังการผลิต 60 เมกะวัตต์	11,492,694.31.00	KTSE นั้น ไม่ได้แบ่งไปกว่าราคาในการก่อสร้าง โรงไฟฟ้าลักษณะ เดียวกันกับโรงไฟฟ้าของ KTBP • ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบก่อนการแปรสภาพของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2556 และที่ประชุม คณะกรรมการก่อนการแปรสภาพของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556 ได้มีมติอนุมัติคู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง โดยในคู่มือดังกล่าวได้กำหนดว่า หากมีการจัดจ้างก่อสร้าง โครงการ กลุ่มบริษัทจะต้องดำเนินการประกาศ TOR เพื่อ พิจารณาคูณสมบัติของบริษัทที่จะรับจ้างในการก่อสร้างโครงการ โดยกลุ่มบริษัท มีคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคูณสมบัติทางด้าน เทคนิค รวมทั้งเงื่อนไขทางการค้า และราคาของผู้เข้ารับการ ประกวด ทั้งนี้ หากผู้ชนะการประกวดราคา เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง กับกลุ่มบริษัท รายการดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการตรวจสอบก่อนที่กลุ่มบริษัท จะสามารถดำเนินการ จัดจ้างกับบริษัทดังกล่าวได้ • ทั้งนี้นโยบายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ทันที
		<u>ลูกหนี้เงินกู้ยืม</u> • TIS และ KTBP ได้ปล่อยเงินกู้ให้แก่ KTSE เพื่อ สนับสนุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาด 60 เมกะวัตต์ • ดอกเบี้ยรับ • ดอกเบี้ยค้างรับ	- 140,136.99 -	• TIS และ KTBP ได้ปล่อยเงินกู้เพื่อสนับสนุน KTSE ในการ ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกำลังการผลิต 60 เมกะ วัตต์ ของ KTBP โดยคิดอัตราดอกเบี้ยประมาณร้อยละ MLR – 0.75 ถึง MLR – 1.875 • อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556 KTSE ได้ชำระ เงินกู้ดังกล่าวแล้ว และกลุ่มบริษัท จะดำเนินการไม่ให้มีรายการ ดังกล่าวอีกในอนาคต
13. นายหวัง เชียน ยู (เป็นวิศวกร)	เป็นบุตรชายของนายพงศ์ภพ ภพ วิภาค ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท	<u>ค่าจ้างออกแบบเครื่องกำเนิดไอน้ำของโรงไฟฟ้า พลังงานชีวมวล</u> เป็นค่าออกแบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ครบ	5,000,000.00	• KTBP ได้ว่าจ้างนายหวัง เชียน ยู ในการออกแบบเครื่องกำเนิดไ าน้ำพร้อมอุปกรณ์ครบชุด และเครื่องตัดฝุ่นเขม่าหม้อไอน้ำพร้อม อุปกรณ์ครบชุด โดยมีมูลค่าทั้งสิ้น 5,000,000 บาท โดยได้ทำ

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56		
		ชุด และเครื่องตัดฝุ่นเขม่าหม้อไอน้ำพร้อมอุปกรณ์ครบชุดสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ขนาดกำลังการผลิต 60 เมกะวัตต์			สัญญาว่าจ้างดังกล่าวในวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555 • KTBP ชำระเงินค่าจ้างเต็มจำนวน หลังจากการส่งมอบงานในไตรมาส 4 พ.ศ. 2556
14. บริษัท สิบสิริสวัสดิ์ จำกัด ("สิบสิริสวัสดิ์") (ประกอบธุรกิจซื้อขาย และให้เช่าทรัพย์สิน)	<ul style="list-style-type: none"> มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายสุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล (2) นางศิริรักษ์ ศิริวิริยะกุล มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นใน สิบสิริสวัสดิ์ 	<u>รายจ่ายค่าเช่าที่ดิน</u> EPC เช่าที่ดิน เนื้อที่ 48 ไร่ 44 ตารางวา ที่ตำบลหนองโพ อำเภอตากาลี จังหวัดนครสวรรค์ จาก สิบสิริสวัสดิ์ เพื่อเป็นทางเข้าออกโรงงานของ EPC <u>ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า</u> ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า	185,070.56	99,997.94	<ul style="list-style-type: none"> EPC เช่าที่ดินของสิบสิริสวัสดิ์ เพื่อประกอบกิจการของ EPC โดยราคา และเงื่อนไขการเช่าเป็นราคา และเงื่อนไขการเช่าที่ดีกว่าราคาตลาด อย่างไรก็ดี ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 EPC ได้ดำเนินการทำสัญญาเช่าระยะยาวกับ สิบสิริสวัสดิ์ โดยค่าเช่าที่ดินผืนดังกล่าวจะเป็น 200,000 บาทต่อปี และจะเพิ่มขึ้นตามอัตราค่าเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี นับแต่ปี พ.ศ. 2550 - 2554 โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุทั้งสิ้น 30 ปี และให้สิทธิบริษัทฯ ในการต่ออายุได้อีก 30 ปี
15. บริษัท โรงงานทอผ้าใบในลอนชัยศิริ จำกัด ("โรงงานทอผ้าใบในลอนชัยศิริ") (ประกอบธุรกิจผลิต และจำหน่ายผ้าใบในลอน และถุงกระสอบ)	<ul style="list-style-type: none"> มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายมนตรี เล็กจิตรธาดา มีกรรมการ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการถือหุ้นใหญ่ใน โรงงานทอผ้าใบในลอนชัยศิริ 	<u>ค่ากระสอบบรรจุน้ำตาลทราย</u> บริษัทฯ ซื้อกระสอบบรรจุน้ำตาลทรายจากโรงงานทอผ้าใบในลอนชัยศิริ <u>เจ้าหนี้การค้า</u> เป็นเจ้าหนี้การค้าค่ากระสอบ	58,292,479.40	22,016,320.00	บริษัทฯ ซื้อกระสอบบรรจุน้ำตาลทรายจากโรงงานทอผ้าใบในลอนชัยศิริโดยราคา และเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคา และเงื่อนไขการค้าตลาด
16. บริษัท ร่วมทุนเทรดดิ้ง นครสวรรค์	<ul style="list-style-type: none"> มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล (2) นายสุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล 	<u>ค่าบรรจุภัณฑ์น้ำตาลทราย</u> TIS ได้จัดจ้าง ร่วมทุนเทรดดิ้งนครสวรรค์เพื่อทำการขนส่งน้ำตาลทรายไปเก็บที่คลังสินค้า	22,353,168.32		TIS จัดจ้างเพื่อทำการขนส่งน้ำตาลทรายไปเก็บที่คลังสินค้าโดยราคา และเงื่อนไขทางการค้าเป็นไปตามราคา และเงื่อนไขทางการค้าตลาด

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล	
			บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56			
จำกัด (“ร่วม ทุนเทรดดิ้ง นครสวรรค์”) (ประกอบธุรกิจ ขนส่งสินค้า)	<ul style="list-style-type: none"> มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้นใน ร่วมทุนเทรดดิ้งนครสวรรค์ 	<p>ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย ค้างค่าบรรทุก</p> <p>ค่าขนส่งน้ำตาล</p> <p>รายได้อื่น</p> <p>เป็นเงินชดเชยค่าน้ำตาลเสียหายที่ TIS ได้รับ</p> <p>เงินค้ำประกัน – ค่าขนส่ง</p> <p>ตามปกติ บริษัทฯ จะหักเงินค้ำประกันค่าขนส่งไว้ร้อยละ 10 เพื่อเป็นหลักประกัน กรณีที่มีค่าเสียหายจากการ ขนส่ง โดยบริษัทฯ จะคืนเงินดังกล่าวภายหลังการส่งมอบ สินค้าเสร็จสิ้น</p>	3,294,523.20	79,588.18		
17. บริษัท ศิริเจริญ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด (“ศิริ เจริญ”) (ณ ปัจจุบัน มิได้ประกอบ ธุรกิจใดๆ)	<ul style="list-style-type: none"> มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายมนตรี เล็กวิจิตรธาดา (2) นายอภิชาติ นุชประยูร มีกรรมการ บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ถือหุ้นใน บริษัท ศิริเจริญเอ็กซ์ พอร์ต จำกัด 	<p>เจ้าหน้าที่เงินกู้ยืมในการปรับโครงสร้างหนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> TIS ติดหนี้เงินกู้กับ บริษัท ศิริเจริญเอ็กซ์พอร์ต จำกัด ดอกเบี้ยจ่าย ดอกเบี้ยค้ำจ่าย 	97,000,000.00	1,920,068.50	687,156,121.56	<ul style="list-style-type: none"> ในอดีต TIS มีหนี้สินกับสถาบันการเงิน ต่อมา ในช่วงปี พ.ศ.2550 – 2551 ศิริเจริญซึ่งมีผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ ได้แก่ นางเนาวรัตน์ หวัง ปริดาเลิศกุล ร้อยละ 62.5 บริษัท น้ำตาลเอกผล จำกัด ร้อยละ 25.0 และนายมนตรี เล็กวิจิตรธาดา ร้อยละ 12.4 ได้ดำเนินการ ซื้อหนี้สินของ TIS ทั้งหมดจากสถาบันการเงินดังกล่าว ซึ่งเป็นส่วน หนึ่งของการปรับโครงสร้างหนี้ของ TIS TIS และ ศิริเจริญ ดำเนินการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งมีผล บังคับใช้เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นวันที่ศาล ล้มละลายกลางมีคำสั่งยกเลิกให้ฟื้นฟูกิจการของ TIS โดย TIS จะ ดำเนินการผ่อนชำระยอดหนี้เงินต้น และดอกเบี้ยค้ำจ่ายดังกล่าว ภายในระยะเวลา 20 ปี นอกจากนี้ ศิริเจริญ จะคิดดอกเบี้ยที่อัตรา ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บนยอดเงินคงค้างรวมกับ ดอกเบี้ยค้ำจ่าย

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56	
				<ul style="list-style-type: none"> ทั้งนี้ สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวได้ถูกเปิดเผยไว้ในส่วน 2 หัวข้อ 13.5 สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ลูกหนี้ และเจ้าหนี้ ได้ตกลงแก้ไขสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ โดยสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ฉบับแก้ไขจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งลูกหนี้ตกลงที่จะชำระหนี้คงค้างแบ่งเป็นเงินสด 97,000,000 บาท และดอกเบี้ยค้างจ่าย 687,156,121.56 บาท ให้กับเจ้าหนี้ โดยบริษัทฯ เห็นว่าการแก้ไขสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวเป็นผลดีกับบริษัทฯ โดยทำให้ บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณะ จำกัด ในฐานะลูกหนี้มีภาระในการชำระหนี้ลดลง (โปรดดูรายละเอียดการแก้ไขสัญญาในส่วน 2 หัวข้อ 13.5 สัญญาปรับโครงสร้างหนี้)
18. บริษัท น้ำตาล เกษตรไทย จำกัด (เดิมประกอบ ธุรกิจผลิต และ จำหน่าย น้ำตาลทราย ณ ปัจจุบัน มิได้ประกอบ ธุรกิจใดๆ)	• มีบริษัท และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ถือหุ้นในบริษัทน้ำตาลเกษตรไทย จำกัด	ลูกหนี้เงินกู้ในการปรับโครงสร้างหนี้ <ul style="list-style-type: none"> TIS ได้ปล่อยกู้ให้แก่ บริษัท น้ำตาลเกษตรไทย จำกัด ดอกเบี้ยค้างรับ <ul style="list-style-type: none"> - ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ <u>74,133,730.14</u> - คงเหลือสุทธิ <u>(423,949,456.86)</u> ดอกเบี้ยรับในงวด (แต่ยังไม่ได้รับชำระจริง) 19,990,786.30 	349,815,726.72	<ul style="list-style-type: none"> TIS ได้ดำเนินการปล่อยกู้ให้แก่บริษัท น้ำตาลเกษตรไทย จำกัด เพื่อเสริมสภาพคล่อง ต่อมา บริษัท น้ำตาลเกษตรไทย จำกัด ถูกฟ้องล้มละลาย และศาล ได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2553 ต่อมา บริษัท น้ำตาลเกษตรไทย จำกัด ในฐานะลูกหนี้ได้ยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556 เพื่อขออนุมัติหลังล้มละลาย โดยเสนอชำระหนี้ร้อยละ 5.0 จากยอดหนี้ทั้งหมด ทั้งนี้ TIS ได้ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับเงินต้น ดอกเบี้ยค้างรับ และ ดอกเบี้ยรับในงวดดังกล่าว เต็มจำนวนแล้ว
		ลูกหนี้การค้า <ul style="list-style-type: none"> TIS ขายน้ำตาลทรายให้ บริษัท น้ำตาลเกษตรไทย จำกัด ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ 	85,163,172.51	

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56	
		<ul style="list-style-type: none"> คงเหลือสุทธิ 	4,258,158.63	เพื่อขอประนอมหนี้หลังล้มละลาย โดยเสนอชำระหนี้ร้อยละ 5.0 จากยอดหนี้ทั้งหมด <ul style="list-style-type: none"> ทั้งนี้ ในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 TIS ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เพิ่มจาก จำนวน 68,665,116.33 บาท เป็น 80,905,013.88 บาท ตามคำแนะนำของผู้สอบบัญชี อย่างไรก็ดี บริษัท น้ำตาลเกษตรไทย จำกัด จะชำระหนี้คงเหลือสุทธิให้กับ TIS ภายในปี พ.ศ. 2557
19. บริษัท ภูมิพัฒนา รุรกิจ จำกัด (ประกอบธุรกิจให้เช่า อสังหาริมทรัพย์)	มีบริษัท และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันคือ หุ่นใน บริษัท ภูมิพัฒนา รุรกิจ จำกัด	กำไรจากการขายที่ดิน (Non-core) <ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ได้ขายที่ดินบริเวณ จ.ลพบุรี, จ.อุทัยธานี จ.นครสวรรค์ จ.เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ เนื้อที่รวม 6,970 ไร่ 2 งาน 63.07 ตารางวา TIS ได้ขายที่ดินบริเวณ จ.พิษณุโลก จ.อุตรดิตถ์ จ.สุโขทัย จ.แพร่ จ.ลำปาง เนื้อที่รวม 744 ไร่ 3 งาน 99 ตารางวา 	49,817,771.13	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต และธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ กับ บริษัท ภูมิพัฒนา รุรกิจ จำกัด เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เนื้อที่รวม 10,774 ไร่ 3 งาน 19.64 ตารางวา โดยใช้ราคาตามมูลค่าทางบัญชี หรือราคาประเมินจากผู้ประเมินอิสระแล้วแต่ว่ามูลค่าใดจะสูงกว่า ในปี พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ดำเนินการขายที่ดินบางส่วนจำนวน 3,668 ไร่ 2 งาน 93.87 ตารางวา และดำเนินการขายที่ดินเพิ่มเติมจำนวน 6,970 ไร่ 2 งาน 63.07 ตารางวา ในปี พ.ศ. 2556 รวมเนื้อที่ทั้งหมด 10,639 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา ทั้งนี้ บริษัทฯ จะใช้ที่ดินที่เหลือเพื่อพัฒนาเป็นแปลงไร้อ้อยของ บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ทำการแก้ไขสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับ บริษัท ภูมิพัฒนารุรกิจ จำกัด แล้ว ในไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2557
			7,597,985.00	<ul style="list-style-type: none"> TIS ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต และธุรกิจของบริษัทฯ กับ บริษัท ภูมิพัฒนารุรกิจ จำกัด เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 จำนวน 2,709 ไร่ 46.7 ตารางวา โดยใช้ราคาตามมูลค่าทางบัญชี หรือราคาประเมินจากผู้ประเมินอิสระแล้วแต่ว่ามูลค่าใดจะสูงกว่า ในปี พ.ศ. 2555 TIS ดำเนินการขายที่ดินบางส่วนจำนวน 1,982 ไร่ 28 ตารางวา และดำเนินการขายที่ดินเพิ่มเติมจำนวน 744 ไร่ 3 งาน 99 ตารางวา ในปี พ.ศ. 2556 รวมเนื้อที่ทั้งหมด 2,726 ไร่

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56	
		<p><u>ลูกหนี้อื่น ๆ</u> TIS ขายที่ดินให้ บริษัท ภูมิพัฒนาธุรกิจ จำกัด</p>	500,000.00	<p>3 งาน 127 ตารางวา</p> <ul style="list-style-type: none"> ทั้งนี้ ภายหลังจาก TIS และ บริษัท ภูมิพัฒนาธุรกิจ จำกัด ได้ทำการประเมินพื้นที่ดังกล่าวใหม่ จึงพบว่าพื้นที่ในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจำนวนดังกล่าว มีเนื้อที่น้อยกว่าพื้นที่จริงประมาณ 28 ไร่ ส่งผลให้พื้นที่ที่ระบุในสัญญาจะซื้อจะขายเพิ่มขึ้นจาก 2,709 ไร่ 46.7 ตารางวา เป็นประมาณ 2,737 ไร่ 46.7 ตารางวา ทั้งนี้ TIS จะขายที่ดินที่เหลือจำนวน 10 ไร่ 20 ตารางวา คืนให้กับชาวไร่ย่อย โดย TIS ได้ทำการแก้ไขสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับบริษัท ภูมิพัฒนาธุรกิจ จำกัด แล้ว ในไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 รายละเอียดของรายการขายที่ดินได้ถูกเปิดเผยอยู่ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 5.1 สันทรัพย์ถาวรหลักของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ดี บริษัท ภูมิพัฒนาธุรกิจ จำกัด จะชำระเงินค่าที่ดินที่เหลือทั้งหมดให้กับ TIS ภายในไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2557
20. นายณัฐ ปัญญ์ ศิริวิริยะ กุล	<ul style="list-style-type: none"> นายณัฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล เป็นกรรมการของบริษัท 	<p><u>ดอกเบี้ยจ่าย</u> นายณัฐปัญญ์ศิริวิริยะกุล ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแทน TIS ในฐานะผู้ค้ำประกัน</p>	115,726.03	<ul style="list-style-type: none"> เนื่องจาก TIS ได้ยื่นขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในฐานะเจ้าหนี้ของ TIS จึงแจ้งมายัง คุณณัฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล ในฐานะผู้ค้ำประกันให้ชำระหนี้แทน TIS คุณณัฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล จึงชำระเงินค้ำจ่ายทั้งหมด จำนวน 12,000,000.00 บาท ให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดังนั้น ภาระหนี้สินที่ TIS ติดกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จึงถูกโอนมาเป็นหนี้สินระหว่าง TIS และคุณณัฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล ทั้งนี้ เงินกู้ยืมดังกล่าวมีเงื่อนไขการจ่ายเงินเป็นระยะเวลา 4 ปี และคิดดอกเบี้ยร้อยละ 2 โดยเงื่อนไขการจ่ายเงิน และอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว เป็นเงื่อนไขการจ่ายเงิน และอัตราดอกเบี้ย เทียบเท่ากับเงินกู้ยืมเดิมของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทุกประการ ทั้งนี้ ศาลได้มีคำสั่งยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของ TIS เมื่อวันที่ 1

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56	
				พฤษภาคม พ.ศ. 2556 โดย TIS ได้ดำเนินการคืนเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
21. บริษัท ไทย เอกลักษณ์ เพาเวอร์ จำกัด (ประกอบธุรกิจ ผลิต และ จำหน่ายไฟฟ้า)	<ul style="list-style-type: none"> • มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่านได้แก่ (1) นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล (2) นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล (3) นายณัฐบัญญัติ ศิริวิริยะกุล • มีกรรมการ บุคคลที่เกี่ยวข้อง กันคือ หุ่นใน บริษัท ไทย เอกลักษณ์เพาเวอร์ จำกัด 	<u>รายการซื้อกิจการ</u> บริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อกิจการของ บริษัท ไทย เอกลักษณ์เพาเวอร์ จำกัด ในวันที่วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556	221,716.47	<ul style="list-style-type: none"> • ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2556 และคณะกรรมการ บริษัทฯ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 ได้มีมติอนุมัติ ให้ บริษัทฯ ซื้อกิจการของบริษัท ไทยเอกลักษณ์เพาเวอร์ จำกัด ด้วยจำนวนเงิน 221,716.47 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับมูลค่าทางบัญชี ของบริษัทดังกล่าวโดยบริษัทฯ ได้ชำระเงินในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 • บริษัทฯ มีแผนที่จะใช้บริษัทดังกล่าวในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า พลังงานชีวมวลจากชานอ้อย ซึ่งเป็นโครงการในอนาคต • การที่บริษัทฯ ต้องซื้อกิจการของ บริษัท ไทยเอกลักษณ์เพาเวอร์ จำกัด เนื่องจาก บริษัท ไทยเอกลักษณ์เพาเวอร์ จำกัด ได้ ดำเนินการยื่นขออนุญาตด้านสิ่งแวดล้อมไว้แล้ว ส่งผลให้การซื้อ กิจการดังกล่าว จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถประหยัดเวลาในการ ดำเนินการด้านเอกสารใหม่ทั้งหมด
22. บริษัท รวมผล อุตสาหกรรม นครสวรรค์ จำกัด("RPE") (เดิมประกอบ ธุรกิจผลิต และ จำหน่าย น้ำตาลทราย ณ ปัจจุบัน มิได้ประกอบ ธุรกิจใดๆ)	<ul style="list-style-type: none"> • มีกรรมการร่วมกัน 6 ท่านได้แก่ (1) นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล (2) นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล (3) นายณัฐบัญญัติ ศิริวิริยะกุล (4) นายสิริรุทธิ เสียมภักดี (5) นายมนตรี เล็กวิจิตรธาดา (6) นางดารัตน์ วิภาตะภักดิ์ • มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ บริษัทที่เกี่ยวข้องกันคือ หุ่นใน RPE 	<u>รายการซื้อน้ำตาลและกากน้ำตาล</u> บริษัทฯ TIS และ EPC ซื้อน้ำตาลทราย และกากน้ำตาล จาก RPE <u>เจ้าหนี้การค้า</u> ค่าน้ำตาล และกากน้ำตาล	138,133,678.86 559,174,222.90	<ul style="list-style-type: none"> • รายการซื้อน้ำตาลและกากน้ำตาลสามารถแจกแจงได้เป็น 2 รายการดังนี้ (1) บริษัทฯ และ TIS ดำเนินการซื้อน้ำตาลทราย และ กากน้ำตาลบางส่วนจาก RPE โดยราคา และเงื่อนไขการค้า เป็นราคา และเงื่อนไขการค้าตลาด การซื้อขายดังกล่าวเป็นไปตามการระบาย สต็อกน้ำตาลทราย และกากน้ำตาลที่เหลือของ RPE อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 RPE มีสต็อก น้ำตาลทรายเหลืออยู่ทั้งสิ้นประมาณ 5,269,400 กิโลกรัม ซึ่งเป็น น้ำตาลทรายโคเวตา ก โดยบริษัทฯ ดำเนินการซื้อสต็อกน้ำตาลทราย ส่วนที่เหลือดังกล่าวในราคาตลาดซึ่งเป็นราคาควบคุมตามประกาศ ของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เท่ากับ 20.33 บาทต่อ

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56	
				<p>กิโลกรัม (ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และเมื่อหักภาษีมูลค่าเพิ่มออกแล้วราคาจะเท่ากับ 19.00 บาทต่อกิโลกรัม) หักด้วยค่าใช้จ่ายเงินนำส่งกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเท่ากับ 5.7196 บาทต่อกิโลกรัม และค่าเก็บสต็อกน้ำตาลทรายเท่ากับ 0.45 บาทต่อกิโลกรัม (คิดจากค่าเก็บสต็อกน้ำตาลทรายที่ 0.15 บาทต่อกิโลกรัมต่อเดือน และจะจัดเก็บเป็นเวลา 3 เดือน) โดยคิดเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 67,608,509.76 บาท ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556</p> <p>ทั้งนี้ การขายดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่ RPE ได้ปล่อยเช่าสินทรัพย์โรงงานน้ำตาล ให้แก่ บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555 รวมทั้งโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานมาที่บริษัทฯ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 แล้ว RPE จึงไม่สามารถจำหน่ายน้ำตาลทรายเองได้</p> <p>(2) EPC มีการซื้อกากน้ำตาลจาก RPE เพื่อใช้ในการผลิตเอทานอล โดยราคาซื้อขายเป็นไปตามนโยบายภายในกลุ่มบริษัทฯ การซื้อขายดังกล่าวเป็นไปตามการระบายนโยบายที่เหลือของ RPE โดยบริษัทฯ จะดำเนินการไม่ให้มีรายการดังกล่าวอีกในอนาคต และจะบังคับใช้นโยบายดังกล่าวในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556</p>
		<u>เจ้าหน้าที่การค้า</u> ค่าปุ๋ยและยา	27,587,856.03	<ul style="list-style-type: none"> เนื่องจาก RPE ได้ปล่อยเช่าสินทรัพย์โรงงานน้ำตาลทั้งหมดให้แก่ บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555 RPE จึงขายสต็อกปุ๋ยและยา ให้แก่บริษัทฯ ที่มูลค่าทางบัญชี
		<u>เจ้าหน้าที่การค้า</u> ค่าวัสดุโรงงาน	63,840,677.14	<p>เนื่องจาก RPE ได้ปล่อยเช่าสินทรัพย์โรงงานน้ำตาลทั้งหมดให้แก่ บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555 RPE จึงขายวัสดุโรงงาน ให้แก่บริษัทฯ ที่มูลค่าทางบัญชี</p>
		<u>ค่าใช้จ่ายในการขาย</u> RPE จ่ายเงินนำส่งจากกองทุนน้ำตาลโคเวตา (ก) และ	21,834,288.94	<ul style="list-style-type: none"> เนื่องจาก RPE ได้ปล่อยเช่าสินทรัพย์โรงงานน้ำตาลทั้งหมดให้แก่ บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555 อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการแจ้งหน่วยงานราชการ และ

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56	
		สำรองจ่ายค่าไฟฟ้าที่โรงงานแทน บริษัทฯ		การไฟฟ้าในการโอนชื่อในใบแจ้งหนี้เป็นชื่อของ บริษัทฯ ส่งผลให้ RPE ต้องสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายในการขายในช่วงคาบเกี่ยวดังกล่าว แบ่งเป็นเงินนำส่งจากกองทุนค่าน้ำตาลโควตา (ก) จำนวน 21,692,337.31 บาท และค่าไฟฟ้าจำนวน 141,951.63 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องชำระคืนค่าใช้จ่ายในการขายให้แก่ RPE โดยตัวเงินที่ชำระนั้นเท่ากับจำนวนเงินที่ RPE ได้สำรองจ่ายแทน บริษัทฯ ทุกประการ
		รายจ่ายค่าเช่าที่ดิน KTIS เช่าที่ดิน เนื้อที่ 173 ไร่ 95.9 ตารางวา ที่ตำบล บ้านมะเกลือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	5,300,000.00	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ เช่าที่ดินของ RPE ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเช่าสินทรัพย์ โรงงานน้ำตาลทรายของ RPE สัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวได้ถูกทำขึ้น ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยมีค่าเช่าเท่ากับ 5,300,000 บาทต่อปี และจะมีการปรับ ขึ้นได้ทุกรอบ 5 ปี ตามอัตราของดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป เฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีและจะปรับเพิ่มไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของค่าเช่าในปีก่อนที่จะมีการปรับขึ้นค่าเช่า สัญญาดังกล่าวมีอายุ 30 ปีและให้สิทธิบริษัทฯในการต่ออายุได้อีก 30 ปี ราคาการปล่อยเช่าดังกล่าวเป็นไปตามราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ 2 ราย ได้แก่บริษัท ไนท์แฟรงค์ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 และ บริษัท ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) จำกัด เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
		ลูกหนี้เงินประกันค่าเช่าโรงงาน เป็นเงินประกันการเช่าค่าเช่าที่ดินโรงงานน้ำตาล และค่าเช่าเครื่องจักร	101,000,000.00	
		ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ค่าเช่าที่ดินโรงงานและเครื่องจักรจ่ายล่วงหน้า	62,098,815.82	
ต้นทุนทางการเงิน ดอกเบี้ยจ่ายบันทึกบัญชีตามสัญญาเช่าทางการเงิน อาคารและเครื่องจักร	34,147,389.55			
23. บริษัท อะโกร เอทานอล จำกัด (ประกอบธุรกิจ ลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์)	มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกันคือ หุ่นใน บริษัท อะโกรเอทานอล จำกัด	กำไรจากการขายที่ดิน (Non-Core) <ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ได้ขายที่ดินบริเวณ จ.นครสวรรค์ เนื้อที่ รวม 1,033 ไร่ 2 งาน 47.10 ตรว. 	4,575,242.50	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการผลิตและธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ กับ บริษัท อะโกรเอทานอล จำกัด เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555 จำนวน 1,033 ไร่ 2 งาน 46.11 ตารางวา โดยใช้ราคาตามมูลค่าทางบัญชี หรือ ราคาประเมินจากผู้ประเมินอิสระแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ทำการแก้ไขสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน กับ บริษัท อะโกรเอทานอล จำกัด เพิ่มเติม เมื่อวันที่ 18 กันยายน

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56	
		<ul style="list-style-type: none"> EPPCO ได้ขายที่ดินบริเวณ จ.นครสวรรค์ เนื้อที่ 14 ไร่ 3 งาน 34 ตรว. 	69,553.00	พ.ศ. 2556 โดยมีสาระสำคัญในการแก้ไขจำนวนที่ดินเป็น 1,033 ไร่ 2 งาน 47.1 ตารางวา <ul style="list-style-type: none"> ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ดำเนินการขายที่ดินดังกล่าว จำนวน 1,033 ไร่ 2 งาน 47.1 ตารางวา เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดของรายการขายที่ดินได้ถูกเปิดเผยอยู่ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 5.1 ทรัพย์สินหลักของกลุ่มบริษัทฯ EPPCO ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ กับ บริษัท อะโกรเอทานอล จำกัด เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 จำนวน 14 ไร่ 3 งาน 34 ตารางวา โดยใช้ราคาตามมูลค่าทางบัญชี หรือราคาประเมินจากผู้ประเมินอิสระ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2556 EPPCO ดำเนินการขายที่ดินดังกล่าวเป็นจำนวน 14 ไร่ 3 งาน 34 ตารางวา เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดของรายการขายที่ดินได้ถูกเปิดเผยอยู่ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 5.1 ทรัพย์สินหลักของกลุ่มบริษัทฯ
24. บริษัท อี.พี.ซี. เพาเวอร์ จำกัด (ประกอบธุรกิจลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์)	มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกันถึงหุ้นใน บริษัท อี.พี.ซี.เพาเวอร์ จำกัด	<u>กำไรจากการขายที่ดิน (Non-Core)</u> บริษัทฯ ได้ขายที่ดินบริเวณ จ.นครสวรรค์ และ จ. ชัยนาท เนื้อที่รวม 439 ไร่ 79 ตรว.	3,701,388.00	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ กับ บริษัท อี.พี.ซี. เพาเวอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555 จำนวน 605 ไร่ 2 งาน 2.1 ตารางวา โดยใช้ราคาตามมูลค่าทางบัญชี หรือราคาประเมินจากผู้ประเมินอิสระ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ทำการแก้ไขสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน กับ บริษัท อี.พี.ซี.เพาเวอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556 โดยมีสาระสำคัญในการแก้ไขจำนวนที่ดินที่บริษัทฯ จะดำเนินการขายให้แก่ บริษัท อี.พี.ซี.เพาเวอร์ จำกัด เหลือเพียง 439 ไร่ 79 ตารางวา โดยบริษัทฯ จะใช้ที่ดินที่เหลือจำนวน 166 ไร่ 1 งาน 24 ตารางวา เพื่อพัฒนาเป็นแปลงไร่อ้อยของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ดำเนินการขายที่ดินดังกล่าว จำนวน 439 ไร่ 79 ตารางวา เรียบร้อยแล้ว

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 56	
				<ul style="list-style-type: none"> รายละเอียดของรายการขายที่ดินได้ถูกเปิดเผยอยู่ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 5.1 ทรัพย์สินหลักของกลุ่มบริษัทฯ

11.2 รายการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัทฯ เพื่อการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้โครงสร้างการถือหุ้นมีความโปร่งใสและลดประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อหุ้นบริษัทที่มีการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย และธุรกิจต่อเนื่องจำนวน 5 บริษัทจากกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

วันที่ทำรายการ ¹	หุ้นที่เกี่ยวข้อง	ผู้จ่ายเงิน (ผู้ซื้อหุ้น)	ผู้รับเงิน (ผู้ขายหุ้น/ ผู้ออกหุ้นใหม่)	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
25 เม.ย. 2555	หุ้นสามัญของ EPPCO จำนวน 2,400,000 หุ้น	บริษัทฯ	บริษัท คิง วัน คอร์ปอเรชั่น ลิมิเต็ด("KWC")	45,930,000.0 และ หุ้นสามัญของบริษัท มูลค่าไม่เกิน 872,670,000 บาท	- ตามสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่าง บริษัทฯ และ KWC บริษัทฯ จะซื้อหุ้นจาก KWC ในราคาตามมูลค่าที่ตกลงไว้ตามสัญญาคือ 382.8 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ ชำระค่าหุ้นเป็นเงินจำนวน 45,930,000.0 บาท และบริษัทฯ จะออกหุ้นให้ KWC อีกมูลค่าไม่เกิน 872,670,000 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดของรายการดังกล่าวเป็นไปตามสัญญาซื้อขายหุ้นที่ได้ถูกเปิดเผยไว้ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 13.12 สัญญาซื้อขาย
	หุ้นสามัญของ EPPCO จำนวน 240,000 หุ้น	บริษัทฯ	บริษัท ไชเลียม อินเวส เม้นท์ส จำกัด("XI")	4,600,000.0 และ หุ้นสามัญของบริษัท มูลค่าไม่เกิน 87,270,000 บาท	- ตามสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่าง บริษัทฯ และ XI บริษัทฯ จะซื้อหุ้นจาก XI ในราคาตามมูลค่าที่ตกลงไว้ตามสัญญาคือ 382.8 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ ชำระค่าหุ้นเป็นเงินจำนวน 4,600,000.0 บาท และบริษัทฯ จะออกหุ้นให้ XI อีกมูลค่าไม่เกิน 87,270,000 บาททั้งนี้รายละเอียดของรายการดังกล่าวเป็นไปตามสัญญาซื้อขายหุ้นที่ได้ถูกเปิดเผยไว้ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 13.12 สัญญาซื้อขาย
	หุ้นสามัญของ EPC จำนวน 512,000 หุ้น	บริษัทฯ	บริษัท คิง วัน อินเตอร์สตีร์ จำกัด("KWI")	15,290,000.0 และ หุ้นสามัญของบริษัท มูลค่าไม่เกิน 290,510,000 บาท	- ตามสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่าง บริษัทฯ และ KWI บริษัทฯ จะซื้อหุ้นจาก KWI ในราคาตามมูลค่าที่ตกลงไว้ตามสัญญาคือ 597.3 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ ชำระค่าหุ้นเป็นเงินจำนวน 15,290,000.0 บาท และบริษัทฯ จะออกหุ้นให้ KWI อีกมูลค่าไม่เกิน 290,510,000 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดของรายการดังกล่าวเป็นไปตามสัญญาซื้อขายหุ้นที่ได้ถูกเปิดเผยไว้ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 13.12 สัญญาซื้อขาย

¹หมายเหตุ วันที่ทำสัญญาโอนหุ้น

วันที่ทำรายการ ¹	หุ้นที่เกี่ยวข้อง	ผู้จ่ายเงิน (ผู้ซื้อหุ้น)	ผู้รับเงิน (ผู้ขายหุ้น/ ผู้ออกหุ้นใหม่)	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
5 พ.ค. 2555	หุ้นสามัญของ KTBP จำนวน 1,250,000 หุ้น	บริษัท	บริษัท ยู ที กรุ๊ป จำกัด	372,490,000.0	- บริษัท ยู ที กรุ๊ป โพรพริเอทารี ลิมิเต็ด ขายหุ้นสามัญของ KTBP ให้บริษัท ในราคาตามมูลค่าที่ตกลงไว้ตามสัญญาคือ 298.0 บาทต่อหุ้น
10 พ.ค. 2555	หุ้นสามัญของ KTBP จำนวน 375,000 หุ้น	บริษัท	นางสาวฉวีฉิ่ง	หุ้นสามัญของ บริษัท มูลค่าไม่เกิน 215,440,000 บาท	- ตามสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่าง บริษัท และ นางสาวฉวีฉิ่ง บริษัท จะซื้อหุ้นจาก นางสาวฉวีฉิ่ง ในราคาตามมูลค่าที่ตกลงไว้ตามสัญญาคือ 574.5 บาทต่อหุ้น และบริษัท จะออกหุ้นให้ นางสาวฉวีฉิ่ง มูลค่าไม่เกิน 215,440,000 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดของรายการดังกล่าว เป็นไปตามสัญญาซื้อขายหุ้นที่ได้ถูกเปิดเผยไว้ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 13.12 สัญญาซื้อขาย
	หุ้นสามัญของ KTBP จำนวน 375,000 หุ้น	บริษัท	นายฉวี คิมฮัว	หุ้นสามัญของ บริษัท มูลค่าไม่เกิน 215,440,000 บาท	- ตามสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่าง บริษัท และ นายฉวีคิมฮัว บริษัท จะซื้อหุ้นจาก นายฉวีคิมฮัว ในราคาตามมูลค่าที่ตกลงไว้ตามสัญญาคือ 574.5 บาทต่อหุ้น และบริษัท จะออกหุ้นให้ นายฉวีคิมฮัว มูลค่าไม่เกิน 215,440,000 บาท ทั้งนี้รายละเอียดของรายการดังกล่าวเป็นไปตามสัญญาซื้อขายหุ้นที่ได้ถูกเปิดเผยไว้ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 13.12 สัญญาซื้อขาย
16 พ.ค. 2555	หุ้นสามัญของ EPC จำนวน 335,644 หุ้น	บริษัท	บริษัท ซิโนเทค กรุ๊ป จำกัด ("SG")	หุ้นสามัญของ บริษัท มูลค่าไม่เกิน 200,470,000 บาท	- ตามสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่าง บริษัท และ SG บริษัท จะซื้อหุ้นจาก SG ในราคาตามมูลค่าที่ตกลงไว้ตามสัญญาคือ 597.3 บาทต่อหุ้น และบริษัท จะออกหุ้นให้ SG มูลค่าไม่เกิน 204,700,000 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดของรายการดังกล่าว เป็นไปตามสัญญาซื้อขายหุ้นที่ได้ถูกเปิดเผยไว้ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 13.12 สัญญาซื้อขาย
	หุ้นสามัญของ EPC จำนวน 335,664 หุ้น	บริษัท	บริษัท ฟาร์อีสท์ดีสทิลเลอร์ จำกัด ("FED")	หุ้นสามัญของ บริษัท มูลค่าไม่เกิน 200,470,000 บาท	- ตามสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่าง บริษัท และ FED บริษัท จะซื้อหุ้นจาก FED ในราคาตามมูลค่าที่ตกลงไว้ตามสัญญาคือ 597.3 บาทต่อหุ้น และบริษัท จะออกหุ้นให้ FED จำนวนไม่เกิน 204,700,000 หุ้น ทั้งนี้รายละเอียด

หมายเหตุ¹วันที่ทำสัญญาโอนหุ้น

วันที่ทำรายการ ¹	หุ้นที่เกี่ยวข้อง	ผู้จ่ายเงิน (ผู้ซื้อหุ้น)	ผู้รับเงิน (ผู้ขายหุ้น/ ผู้ออกหุ้นใหม่)	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
					ของรายการดังกล่าวเป็นไปตามสัญญาซื้อขายหุ้นที่ได้ถูกเปิดเผยไว้ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 13.12 สัญญาซื้อขาย
2 ก.ค. 2555	หุ้นสามัญของ TIS จำนวน 1 หุ้น	บริษัท	นางสาวกนกทิพย์ ศิริวิริยะกุล	100.0	- นางสาวกนกทิพย์ ศิริวิริยะกุล ขายหุ้นสามัญของ TIS ให้บริษัท ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้คือ 100.0 บาทต่อหุ้น
	หุ้นสามัญของ TIS จำนวน 5,607,323 หุ้น	บริษัท	บริษัท จุฬหทัยเอกโฮลดิ้ง จำกัด	560,732,300.0	- บริษัท จุฬหทัยเอกโฮลดิ้ง จำกัด ขายหุ้นสามัญของ TIS ให้บริษัท ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้คือ 100.0 บาทต่อหุ้น
	หุ้นสามัญของ TIS จำนวน 1,180,170 หุ้น	บริษัท	นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล	118,017,000.0	- นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล ขายหุ้นสามัญของ TIS ให้บริษัท ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้คือ 100.0 บาทต่อหุ้น
	หุ้นสามัญของ TIS จำนวน 10 หุ้น	บริษัท	นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล	1,000.0	- นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล ขายหุ้นสามัญของ TIS ให้บริษัท ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้คือ 100.0 บาทต่อหุ้น
	หุ้นสามัญของ TIS จำนวน 5,362,493 หุ้น	บริษัท	นายศิริภาคย์ ศิริวิริยะกุล	536,249,300.0	- นายศิริภาคย์ ศิริวิริยะกุล ขายหุ้นสามัญของ TIS ให้บริษัท ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้คือ 100.0 บาทต่อหุ้น
	หุ้นสามัญของ TIS จำนวน 1 หุ้น	บริษัท	นายสิริวัชร เสียมภักดี	100.0	- นายสิริวัชร เสียมภักดี ขายหุ้นสามัญของ TIS ให้บริษัท ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้คือ 100.0 บาทต่อหุ้น
	หุ้นสามัญของ EPPCO จำนวน 40,001 หุ้น	บริษัท	นายณัฐภูมิปัญญา ศิริวิริยะกุล	4,767,565.99	- นายณัฐภูมิปัญญา ศิริวิริยะกุล ขายหุ้นสามัญของ EPPCO ให้บริษัท ในราคาตามมูลค่าตามบัญชีคือ 119.2 บาทต่อหุ้น
	หุ้นสามัญของ EPPCO จำนวน 3 หุ้น	บริษัท	นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล	357.6	- นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล ขายหุ้นสามัญของ EPPCO ให้บริษัท ในราคาตามมูลค่าตามบัญชีคือ 119.2 บาทต่อหุ้น
	หุ้นสามัญของ EPPCO จำนวน 320,000 หุ้น	บริษัท	นางสาวกนกทิพย์ ศิริวิริยะกุล	38,139,574.5	- นางสาวกนกทิพย์ ศิริวิริยะกุล ขายหุ้นสามัญของ EPPCO ให้บริษัท ในราคาตามมูลค่าตามบัญชีคือ 119.2 บาทต่อหุ้น
	หุ้นสามัญของ EPPCO จำนวน 1,880,000 หุ้น	บริษัท	บริษัท ศิริเจริญเอ็กซ์พอร์ต จำกัด	224,069,999.9	- บริษัท ศิริเจริญเอ็กซ์พอร์ต จำกัด ขายหุ้นสามัญของ EPPCO ให้บริษัท ในราคาตามมูลค่าตามบัญชีคือ 119.2 บาทต่อหุ้น

หมายเหตุ¹ วันที่ทำสัญญาโอนหุ้น

วันที่ทำรายการ ¹	หุ้นที่เกี่ยวข้อง	ผู้จ่ายเงิน (ผู้ซื้อหุ้น)	ผู้รับเงิน (ผู้ขายหุ้น/ ผู้ออกหุ้นใหม่)	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	หุ้นสามัญของ EPPCO จำนวน 3,999,995 หุ้น	บริษัทฯ	บริษัท ที.วาย.ที. เทรดดิ้ง จำกัด	476,744,084.8	- บริษัท ที.วาย.ที. เทรดดิ้ง จำกัด ขายหุ้นสามัญของ EPPCO ให้บริษัทฯ ในราคาตามมูลค่าตามบัญชีคือ 119.2 บาทต่อหุ้น
	หุ้นสามัญของ EPPCO จำนวน 620,000 หุ้น	PSP	บริษัท ศิริเจริญเอ็กซ์พอร์ต จำกัด	73,895,999.9	- บริษัท ศิริเจริญเอ็กซ์พอร์ต จำกัด ขายหุ้นสามัญของ EPPCO ให้ PSP ในราคาตามมูลค่าตามบัญชีคือ 119.2 บาทต่อหุ้น
	หุ้นสามัญของ EPC จำนวน 640,000 หุ้น	บริษัทฯ	บริษัท ศิริเจริญเอ็กซ์พอร์ต จำกัด	71,551,758.0	- บริษัท ศิริเจริญเอ็กซ์พอร์ต จำกัด ขายหุ้นสามัญของ EPC ให้บริษัทฯ ในราคาตามมูลค่าตามบัญชีคือ 111.8 บาทต่อหุ้น
	หุ้นสามัญของ EPC จำนวน 665,600 หุ้น	บริษัทฯ	บริษัท น้ำตาลเอกผล จำกัด	74,413,828.0	- บริษัท น้ำตาลเอกผล จำกัด ขายหุ้นสามัญของ EPC ให้บริษัทฯ ในราคาตามมูลค่าตามบัญชีคือ 111.8 บาทต่อหุ้น
	หุ้นสามัญของ EPC จำนวน 71,110 หุ้น	บริษัทฯ	นายณัฐภูมิปัญญา ศิริวิริยะกุล	7,950,071.0	- นายณัฐภูมิปัญญา ศิริวิริยะกุล ขายหุ้นสามัญของ EPC ให้บริษัทฯ ในราคาตามมูลค่าตามบัญชีคือ 111.8 บาทต่อหุ้น
	หุ้นสามัญของ KTBP จำนวน 2,480,000 หุ้น	บริษัทฯ	TIS	739,742,410.0	- TIS ขายหุ้นสามัญของ KTBP ให้บริษัทฯ ในราคาตามมูลค่าที่ตกลงไว้ตามสัญญาคือ 298.3 บาทต่อหุ้น
	หุ้นสามัญของ KTBP จำนวน 19,998 หุ้น	บริษัทฯ	นายณัฐภูมิปัญญา ศิริวิริยะกุล	5,965,068.0	- นายณัฐภูมิปัญญา ศิริวิริยะกุล ขายหุ้นสามัญของ KTBP ให้บริษัทฯ ในราคาตามมูลค่าที่ตกลงไว้ตามสัญญาคือ 298.3 บาทต่อหุ้น
	หุ้นสามัญของ KTBP จำนวน 500,000 หุ้น	บริษัทฯ	นายศิริภาคย์ ศิริวิริยะกุล	149,141,615.0	- นายศิริภาคย์ ศิริวิริยะกุล ขายหุ้นสามัญของ KTBP ให้บริษัทฯ ในราคาตามมูลค่าที่ตกลงไว้ตามสัญญาคือ 298.3 บาทต่อหุ้น
12 ก.ค. 2555	หุ้นสามัญของ TIS จำนวน 1 หุ้น	นางดารัตน์ วิภาตะกัลป์	บริษัทฯ	100.0	- บริษัทฯ ขายหุ้นสามัญของ TIS ให้นางดารัตน์ วิภาตะกัลป์ ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้คือ 100.0 บาทต่อหุ้น
	หุ้นสามัญของ TIS จำนวน 1 หุ้น	นายมนตรี เล็กวิจิตรธาดา	บริษัทฯ	100.0	- บริษัทฯ ขายหุ้นสามัญของ TIS ให้นายมนตรี เล็กวิจิตรธาดา ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้คือ 100.0 บาทต่อหุ้น
	หุ้นสามัญของ TIS จำนวน 1 หุ้น	นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล	บริษัทฯ	100.0	- บริษัทฯ ขายหุ้นสามัญของ TIS ให้นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้คือ 100.0 บาทต่อหุ้น

¹หมายเหตุ วันที่ทำสัญญาโอนหุ้น

วันที่ทำรายการ ¹	หุ้นที่เกี่ยวข้อง	ผู้จ่ายเงิน (ผู้ซื้อหุ้น)	ผู้รับเงิน (ผู้ขายหุ้น/ ผู้ออกหุ้นใหม่)	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	หุ้นสามัญของ TIS จำนวน 1 หุ้น	นางหทัย ศิริวิริยะกุล	บริษัทฯ	100.0	- บริษัทฯ ขายหุ้นสามัญของ TIS ให้ นางหทัย ศิริวิริยะกุล ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้คือ 100.0บาทต่อหุ้น
	หุ้นสามัญของ TIS จำนวน 1 หุ้น	นายสิริวัทธิ์ เสียมภักดี	บริษัทฯ	100.0	- บริษัทฯ ขายหุ้นสามัญของ TIS ให้ นายสิริวัทธิ์ เสียมภักดี ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้คือ 100.0บาทต่อหุ้น
31 ก.ค. 2555	หุ้นสามัญของ PSP จำนวน 49,990 หุ้น	บริษัทฯ	นายศิริภาคย์ ศิริวิริยะกุล	698,792,713.5	- นายศิริภาคย์ ศิริวิริยะกุล ขายหุ้นสามัญของ PSP ให้บริษัทฯ ในราคาตามมูลค่าที่ตกลงไว้ตามสัญญาคือ 13,978.7 บาทต่อหุ้น
	หุ้นสามัญของ PSP จำนวน 1 หุ้น	บริษัทฯ	นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล	11,896.9	- นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล ขายหุ้นสามัญของ PSP ให้บริษัทฯ ในราคาตามมูลค่าที่ตกลงไว้ตามสัญญาคือ 11,896.9 บาทต่อหุ้น
	หุ้นสามัญของ PSP จำนวน 1 หุ้น	บริษัทฯ	นายประสงค์ ศิริวิริยะกุล	11,896.9	- นายประสงค์ ศิริวิริยะกุล ขายหุ้นสามัญของ PSP ให้บริษัทฯ ในราคาตามมูลค่าที่ตกลงไว้ตามสัญญาคือ 11,896.9 บาทต่อหุ้น
	หุ้นสามัญของ PSP จำนวน 3 หุ้น	บริษัทฯ	นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล	35,690.6	- นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล ขายหุ้นสามัญของ PSP ให้บริษัทฯ ในราคาตามมูลค่าที่ตกลงไว้ตามสัญญาคือ 11,896.9 บาทต่อหุ้น
	หุ้นสามัญของ PSP จำนวน 1 หุ้น	บริษัทฯ	นายประดิษฐ์ ศิริวิริยะกุล	11,896.9	- นายประดิษฐ์ ศิริวิริยะกุล ขายหุ้นสามัญของ PSP ให้บริษัทฯ ในราคาตามมูลค่าที่ตกลงไว้ตามสัญญาคือ 11,896.9 บาทต่อหุ้น
	หุ้นสามัญของ PSP จำนวน 1 หุ้น	บริษัทฯ	นางดารัตน์ วิชาตะกัลล	11,896.9	- นางดารัตน์ วิชาตะกัลล ขายหุ้นสามัญของ PSP ให้บริษัทฯ ในราคาตามมูลค่าที่ตกลงไว้ตามสัญญาคือ 11,896.9 บาทต่อหุ้น
	หุ้นสามัญของ PSP จำนวน 1 หุ้น	บริษัทฯ	นางเนาวรัตน์ หวังปรีดาเลิศกุล	11,896.9	- นางเนาวรัตน์ หวังปรีดาเลิศกุล ขายหุ้นสามัญของ PSP ให้บริษัทฯ ในราคาตามมูลค่าที่ตกลงไว้ตามสัญญาคือ 11,896.9 บาทต่อหุ้น

หมายเหตุ ¹วันที่ทำสัญญาโอนหุ้น

ตามที่บริษัทฯ รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จำกัด (“RPE”) ซึ่งถือหุ้นส่วนใหญ่โดย TIS ร้อยละ 41.0 และบริษัท จรูญหทัยเอกโฮลดิ้ง จำกัด ร้อยละ 20.9 ได้ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน และเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยศาลได้มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554 และมีคำสั่งเห็นชอบด้วยกับแผนฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2554

บริษัทฯ เล็งเห็นว่าโรงงานผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายของ RPE นั้นมีศักยภาพ และจะเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และผลประกอบการของบริษัทฯ ได้ในอนาคต รวมทั้ง ในขณะนั้น บริษัทฯ มีแผนที่จะเข้าจดทะเบียน

เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จึงได้เข้าเจรจากับเจ้าหนี้หลักของ RPE ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการใช้สินทรัพย์หลักที่เกี่ยวข้องกับการผลิตของ RPE

ต่อมา เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555 ที่ประชุมเจ้าหนี้ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ ได้มีมติเห็นชอบนำสินทรัพย์หลักของ RPE ประกอบด้วย ที่ดินในส่วนที่ตั้งโรงงานและส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิต อาคารโรงงาน เครื่องจักร และส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ออกให้เช่าแก่บริษัทฯ เป็นระยะเวลา 30 ปี และให้สิทธิบริษัทฯ ในการต่ออายุการเช่าได้อีก 30 ปี เพื่อ นำค่าเช่ามาชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ต่อไป โดยการกำหนดราคาเช่านั้นได้รับการประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย กล่าวคือ บริษัท ไนท์แฟรงค์ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 (ซึ่งได้ประเมินค่าเช่าเท่ากับ 129.7 ล้านบาทต่อปี) และ บริษัท ซาลแมนน์ (ฟาร์อีสท์) จำกัด เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 (ซึ่งได้ประเมินค่าเช่าเท่ากับ 129.2 ล้านบาทต่อปี) ทั้งนี้ ค่าเช่าดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

(1) ค่าเช่าที่ดินและอาคารโรงงานที่เกี่ยวข้องกับโรงงานน้ำตาลทราย

- สำหรับ 5 ปีแรก ค่าเช่าปีละ 7,300,000 บาท (โดยแบ่งเป็นค่าเช่าที่ดิน ปีละ 5,300,000 บาท และค่าเช่าโรงงานน้ำตาลทรายและสิ่งปลูกสร้างอื่น ปีละ 2,000,000 บาท)
- สำหรับค่าเช่าภายหลัง 5 ปีแรก ค่าเช่าจะปรับเพิ่มขึ้นตามอัตรารวมของดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ (Consumer Price Index หรือ CPI) ในแต่ละรอบปีที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ โดยจะปรับเพิ่มไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของค่าเช่าปีก่อนที่จะมีการปรับขึ้นค่าเช่า

ค่ามัดจำ จำนวน 7,300,000 บาท ซึ่งชำระในวันจดทะเบียนการเช่า โดยผู้ให้เช่าตกลงจะคืนค่ามัดจำให้แก่ผู้เช่าภายใน 30 วัน นับแต่วันที่สัญญาเช่าสิ้นสุดลง เว้นแต่กรณีผู้เช่าปฏิบัติผิดสัญญาเช่าและเกิดความเสียหายแก่ผู้ให้เช่า

(2) ค่าเช่าเครื่องจักร อุปกรณ์ และสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงงานน้ำตาลทราย

- สำหรับ 5 ปีแรก ค่าเช่าปีละ 93,700,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- สำหรับค่าเช่าภายหลัง 5 ปีแรก ค่าเช่าจะปรับเพิ่มขึ้นตามอัตรารวมของดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ (Consumer Price Index หรือ CPI) ในแต่ละรอบปีที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ โดยจะปรับเพิ่มไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของค่าเช่าปีก่อนที่จะมีการปรับขึ้นค่าเช่า

ค่ามัดจำ จำนวน 93,700,000 บาท ได้ซึ่งชำระในวันจดทะเบียนการเช่าสัญญาเช่าที่ดินและโรงงานน้ำตาลทราย โดยผู้ให้เช่าตกลงจะคืนค่ามัดจำให้แก่ผู้เช่าภายใน 30 วัน นับแต่วันที่สัญญาเช่าสิ้นสุดลง เว้นแต่กรณีผู้เช่าปฏิบัติผิดสัญญาเช่าและเกิดความเสียหายแก่ผู้ให้เช่า

ปัจจุบัน RPE ได้ชำระเงินต้นคงค้าง รวมทั้งแปลงหนี้สินเป็นทุนเกือบหมดแล้ว และศาลได้มีคำสั่งให้ RPE ออกจากการฟื้นฟูกิจการแล้วเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังต้องปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ได้รับอนุมัติจากศาล และเจ้าหนี้ของ RPE (โดยรายละเอียดอยู่ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 13.1 – 13.4 สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเช่าโรงงานน้ำตาลทรายของ RPE) ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน RPE มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือ (1) บริษัท ศิริเจริญ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ซึ่งถือหุ้นประมาณ ร้อยละ 71.10 (2) บริษัท จุญหทัยเอกโฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งถือหุ้นประมาณ ร้อยละ 11.50 และ (3) ผู้ถือหุ้นอื่นๆ อีกประมาณร้อยละ 17.4

11.3 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ครั้งที่1/2556 เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2556 ได้พิจารณาข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ประกอบกับการสอบถามข้อมูลต่างๆ จากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ รวมทั้งการสอบถามข้อมูลตามที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมเสมือนสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เป็นรายการที่เป็นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (Arm's Length Basis)

สำหรับรายการซื้อขายหุ้นเพื่อปรับโครงสร้างรวมทั้งการเช่าสินทรัพย์ถาวรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายระหว่าง บริษัทฯ และRPE อีกทั้งการซื้อคลังสินค้าระหว่างบริษัทฯ และร่วมกิจ เป็นรายการที่มีการกำหนดราคาที่เหมาะสม ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (Arm's Length Basis) และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโปรดดูความจำเป็นของรายการในส่วนที่ 2 หัวข้อ 11.1 เรื่อง รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และ บริษัทฯ ย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และส่วนที่ 2 หัวข้อ 11.2 เรื่อง รายการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัทฯ เพื่อการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

11.4 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีนโยบายและขั้นตอนการทำรายการระหว่างกัน เพื่อให้รายการระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

การเข้าทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ด้วย

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องใด บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการตามที่เสนอนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการ

ระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว อีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท

ทั้งนี้ ในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวหากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยบริษัท จะต้องจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่า 5,000,000 บาท เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในครั้งต่อไป

11.5 นโยบายหรือแนวโหม้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ภายหลังจากที่บริษัท ได้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้ว การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างบริษัท กับบริษัทย่อย บริษัท จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มีผลใช้บังคับ

หากบริษัท ประสงค์จะเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างบริษัท กับบริษัทย่อย บริษัทจะปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้แนวทางในการพิจารณาคือ ให้พิจารณาความจำเป็นของรายการต่อภาระดำเนินงานของบริษัท และให้พิจารณาเปรียบเทียบราคากับรายการเทียบเคียงที่ทำกับบุคคลภายนอก (หากมี) รวมถึงพิจารณาสาระสำคัญของขนาดรายการด้วย

อย่างไรก็ดี หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัท จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัท จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นการทำรายการที่บริษัท ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย